

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn ước đạt 2.905 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối ước đạt 2.875 tỷ đồng, đạt 45% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ước đạt 2.320 tỷ đồng, đạt 44,7% dự toán, bằng 112,4% so với cùng kỳ năm 2017. Để hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế cũng như các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các giải pháp, từ đó thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, ngành Thuế triển khai thu ngân sách trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do một số nguồn thu lớn trên địa bàn sụt giảm, dự án nhiệt điện 1 đã hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án nhiệt điện 2 tiến độ giải ngân rất chậm nên số thuế nhà thầu phát sinh thấp, một số doanh nghiệp đã nộp trước số thuế phát sinh phải nộp trong năm 2018, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn... Trước tình hình đó, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cùng với việc xây dựng chương



Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hào phát triển sản xuất để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

trình công tác năm và triển khai giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân thực hiện, ngành Thuế còn chỉ đạo các đơn vị trong toàn

ngành tập trung rà soát các khoản thu, sắc thuế phát sinh trên địa bàn, đánh giá những yếu tố tác động làm tăng, giảm thu, những lĩnh

vực còn thất thu, có tiềm năng khai thác tăng thu, các nguồn thu mới phát sinh để có biện pháp tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời

Ảnh: THU THỦY

vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn tích cực tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp nhằm khai thác triệt để nguồn thu trên địa bàn như: tổ chức gặp mặt, đối thoại, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị lớn ở tỉnh ngoài có hoạt động kinh doanh thường xuyên ở Thái Bình (Công ty Tascos 6, các đơn vị bán than cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1...) phải thực hiện mở chi nhánh tại Thái Bình để kê khai nộp thuế cho địa phương; thành lập ban chỉ đạo rà soát đối với doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh để tăng cường công tác quản lý thuế. Đến nay, toàn ngành đã yêu cầu 219/4.616 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa phát sinh số thuế phải nộp giải trình rõ nguyên nhân, từ đó kê khai điều chỉnh bổ sung theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thu nợ thuế cũng được ngành Thuế đặc biệt chú trọng thực hiện nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đến ngày 29/5, toàn ngành đã ban hành 891 quyết định cưỡng chế nợ thuế, đạt 92% số doanh nghiệp phải cưỡng chế, từ đó thu nộp được 36,6 tỷ đồng tiền nợ thuế vào ngân sách.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều chỉ tiêu thu do ngành Thuế quản lý đạt kết quả khá cao. Có 6/13 chỉ tiêu do ngành Thuế quản lý hoàn thành trên 50% dự toán, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 như: thu từ xổ số kiến thiết (tổng thu 24 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán Bộ Tài chính, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2017), thuế thu nhập cá nhân (tổng thu 121 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán Bộ Tài chính, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2017), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tổng thu 5 tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán Bộ Tài chính, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2017), lệ phí trước bạ (tổng thu 125 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán Bộ Tài chính, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2017)... 6.391,5 tỷ đồng là dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 Bộ Tài chính giao cho ngành Thuế, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Thuế phải vào cuộc tích cực hơn nữa trong những tháng cuối năm. Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đặng Hồng Kỳ cho biết: Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý thu thuế; chủ động tham mưu UBND

tỉnh triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng thu cho ngân sách; thực hiện tốt công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng

đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn; triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, tích cực đón đóc người nộp thuế nộp sát số phát sinh, đón đóc các khoản thu ngân sách còn thiếu sau quyết toán vào ngân sách nhà nước; thực hiện quyết liệt các giải pháp thu nợ, thường xuyên rà soát các khoản nợ thuế của từng đơn vị để có biện pháp đón đóc và xử lý cho phù hợp. Đồng thời, tăng cường chất lượng và đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực để người dân và doanh nghiệp tiếp thu chính sách một cách hiệu quả nhất.

MINH HƯNG



Sản xuất ở Công ty TNHH Nhựa Cotec (khu công nghiệp Phúc Khánh).

Ảnh: QUỐC CƯỜNG

QUỲNH PHỤ Chủ động trước mùa mưa bão

Cùng với các địa phương, huyện Quỳnh Phụ đang tích cực chuẩn bị công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) với tinh thần chủ động và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.



Công ty Cổ phần Thịnh Vương TVT thi công các hạng mục đê Hữu Hòa.

Là một trong những huyện có hệ thống đê sông nhiều nhất tỉnh với hơn 36km, ngoài những đoạn đã được tu bổ, sửa chữa, phần còn lại đều đã xuống cấp nhiều do mưa, lũ, bão và các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Hàng năm, công tác PCTT & TKCN luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, tập trung chỉ đạo. Song với những diễn biến bất thường của thời tiết, Quỳnh Phụ cũng gánh chịu nhiều hậu quả do mưa bão gây ra. Năm 2017, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và bão số 10 tuy không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng lớn đến sản xuất chung của huyện nhưng cũng gây ra một số thiệt hại nhất định. Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm nay, ngoài sự hỗ trợ của trung ương và tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đang chủ động triển khai nhiều giải pháp với mục tiêu ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Trên công trường xây dựng đê Hữu Hòa đoạn từ K10+600 đến K16 thuộc hai xã An Thanh, An Mỹ, tận dụng thời tiết thuận lợi, hàng chục công nhân xây dựng và phương tiện chạy đua với thời gian, gấp rút thi công để hoàn thành đúng kế hoạch công trình. Dự

án nâng cấp hệ thống đê Hữu Hòa giai đoạn 2 đoạn từ K5 đến K16 gồm 2 đoạn từ K5+000 đến K6+600 và đoạn từ K10+300 đến K16+000, xây dựng kè Tô Trang, cống Thôn Đông, cống Lãng và một số điểm canh đê, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019 là một trong những công trình nâng cấp đê trọng điểm của huyện Quỳnh Phụ để ứng phó với thiên tai. Đến nay, sau khi hoàn thành nâng cấp đê đoạn từ K5+000 đến K6+600, thi công xong các đoạn kè từ K13+300 đến K14, hoàn thành xây dựng 2 điểm canh đê và 2 cống qua đê thuộc hai xã An Mỹ, An Thanh, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Thịnh Vương TVT đang tập trung gần 30 công nhân cùng các phương tiện thi công mở rộng mặt cắt, thi công hỗn hợp đá lẫn đất nền đường đê Hữu Hòa đoạn từ K10+300 đến K13. Ông Nguyễn Quang Huân, cán bộ kỹ thuật Công ty cho biết: Thời gian tới, Công ty tiếp tục tập trung phương tiện, nhân lực khẩn trương thi công các hạng mục nền đường còn lại, hoàn thành đê bê tông mặt đê trước ngày 31/7 để bảo đảm an toàn đê diều trong mùa mưa bão.

trong mùa mưa bão năm 2018, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN đã tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, khi có thiên tai xảy ra, bên cạnh việc đón đóc các lực lượng tập trung chẳng chống nhà cửa, trường học, di chuyển người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, xã tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tập trung chỉ đạo công tác tiêu thoát nước trên mặt ruộng, đặc biệt là các phương án khoanh vùng bơm tiêu cục bộ bảo vệ hoa màu.

Trước mùa mưa bão năm 2018, bên cạnh công tác tu sửa và tăng cường kiểm tra, quản lý đê diều, các địa phương, ban, ngành của huyện Quỳnh Phụ đã chủ động xây dựng phương án, lập kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng, vật tư, phương tiện cho công tác PCTT & TKCN theo phương châm "4 tại chỗ". Phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Lực lượng xung kích, ứng trực tại 4 cụm PCTT & TKCN, đặc biệt tại các điểm xung yếu đê, kè, cống Đại Nấm (Quỳnh Thọ); đê Quỳnh Ngọc; đê, kè An Khê, An Mỹ. Ngoài ra, 5.152m³ đá dộc, 3.600m³ đất dự trữ, 55.000 bao nilon, 1.122 rọ thép, 1.485m² vải lọc, 100m³ đá dăm được Hạt Quản lý đê diều huyện chuẩn bị sẵn sàng tại 9 địa điểm đê, kè thuộc các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Giao, Quỳnh Thọ, An Khê, An Mỹ và 2 kho tập kết của huyện.

Ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện cho biết: Với phương châm không để bất ngờ, bị động, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Quỳnh Phụ đang tập trung nhân lực, sẵn sàng phương tiện, hậu cần với quyết tâm cao nhất, chủ động trong công tác PCTT & TKCN, giữ vững hệ thống đê diều, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong mùa mưa bão năm nay.

TRINH CƯỜNG

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện Hưng Hà đã triển khai, hướng dẫn các địa phương trong huyện tổ chức tiêm phòng, trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần bảo đảm an toàn trong phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Là địa phương phát triển chăn nuôi đứng đầu huyện, xã Duyên Hải đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân tiêm phòng đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi. Anh Phạm Văn Trường, cán bộ chăn nuôi và thú y xã cho biết: Hiện toàn xã có gần 20.000 con lợn, 52.000 con gia cầm, 170 con trâu, bò và khoảng 550 con chó, mèo. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi tổ chức 3 nhóm đi tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi từ ngày 31/3/2018. Nhìn chung nhân dân đều có ý thức bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình nên việc tuyên truyền, vận động tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi khá thuận lợi. Bên cạnh đó, địa phương cũng hỗ trợ trang thiết bị và dụng cụ tiêm phòng nhằm thực hiện đạt kết quả cao. Trong 5 tháng đầu năm 2018, toàn xã đã tiêm phòng bệnh dịch tả lợn cho 6.000 con, tụ đậu 3.480 con, phó thương hàn 2.670 con, lở mồm long kích, ứng trực tại 4 cụm PCTT & TKCN, đặc biệt tại các điểm xung yếu đê, kè, cống Đại Nấm (Quỳnh Thọ); đê Quỳnh Ngọc; đê, kè An Khê, An Mỹ. Ngoài ra, 5.152m³ đá dộc, 3.600m³ đất dự trữ, 55.000 bao nilon, 1.122 rọ thép, 1.485m² vải lọc, 100m³ đá dăm được Hạt Quản lý đê diều huyện chuẩn bị sẵn sàng tại 9 địa điểm đê, kè thuộc các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Giao, Quỳnh Thọ, An Khê, An Mỹ và 2 kho tập kết của huyện.

Hiện nay, toàn huyện Hưng Hà có tổng đàn trâu, bò trên 13.100 con; đàn lợn gần 155.000 con; đàn gia cầm 1.875.000 con. Do thời gian này, người chăn nuôi ở

HƯNG HÀ Phòng, trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Hưng Hà đang tiến hành thi đàn nên việc mua bán đằm an toàn cho đàn vật nuôi đang gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi như bệnh cúm gia cầm, tai xanh, dịch tả lợn, LMLM. Xác định việc bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi là nhiệm vụ hàng đầu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa của việc tiêm phòng dịch bệnh. Qua đó, người dân tự giác, chủ động thực hiện việc tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện hướng dẫn các địa phương tiến hành tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường lực lượng cán bộ xuống cơ sở, hỗ trợ các địa phương trong huyện làm tốt công tác kiểm tra, tiến hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Cùng với đó, cung ứng đầy đủ các loại vắc-xin tiêm cho đàn vật nuôi. Kết quả từ đầu năm đến nay, tổng lượng vắc-xin đã cấp cho các xã, thị

trấn trong huyện để tiêm phòng là 111.510 liều, gồm 49.220 liều vắc-xin dịch tả lợn, 19.260 liều tụ đậu lợn, 31.280 liều phó thương hàn, 11.750 liều LMLM, 1.660 liều vắc-xin tụ huyết trùng trâu, bò và 5.752 liều vắc-xin cúm gia cầm, tai xanh, dịch tả lợn, LMLM. Xác định việc bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi là nhiệm vụ hàng đầu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa của việc tiêm phòng dịch bệnh. Qua đó, người dân tự giác, chủ động thực hiện việc tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện hướng dẫn các địa phương tiến hành tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường lực lượng cán bộ xuống cơ sở, hỗ trợ các địa phương trong huyện làm tốt công tác kiểm tra, tiến hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Cùng với đó, cung ứng đầy đủ các loại vắc-xin tiêm cho đàn vật nuôi. Kết quả từ đầu năm đến nay, tổng lượng vắc-xin đã cấp cho các xã, thị

Tây Đô 50 liều, Tân Lễ 70 liều... Tỷ lệ tiêm vắc-xin tụ huyết trùng trâu, bò mới đạt 44,8%. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nguyên nhân của tình trạng trên là do chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tiêm phòng cho vật nuôi, công tác tuyên truyền còn hạn chế. Ý thức chấp hành quy định của một bộ phận người chăn nuôi còn hạn chế nên tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi chưa cao. Đa số hệ thống thú y của các xã, thị trấn còn thiếu và yếu. Các quy định chế tài về xử lý trong công tác phòng, chống dịch bệnh đã có nhưng việc xử lý các vi phạm trong công tác này ở cơ sở chưa được thực hiện nghiêm.

Thời tiết ngày hè có nhiều diễn biến bất thường, do vậy, ngoài việc đón đóc tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn vật nuôi, ngành Nông nghiệp huyện cũng chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực xung quanh, áp dụng các biện pháp chăn nuôi theo quy trình an toàn dịch bệnh, góp phần bảo đảm an toàn cho vật nuôi trên địa bàn.

NGỌC MAI



Tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc ở thị trấn Hưng Hà.